

【Khái quát】 Đối sách của tỉnh khi áp dụng 「Biện pháp trọng điểm」

Thời gian	Từ ngày 5 tháng 4 năm 2021 (Thứ Hai) ~ đến ngày 11 tháng 5 năm 2021 (Thứ Ba)	Địa bàn áp dụng	Toàn tỉnh Miyagi
Khái quát đối sách	Về cơ bản, các nội dung yêu cầu cho đến ngày 5/5 sẽ được tiếp tục duy trì đến ngày 11/5 . Một số đối sách được bổ sung, tăng cường cùng với việc điều chỉnh lại phương châm xử lý tình huống cơ bản cấp quốc gia.		
Lưu ý	Tuyên bố tình trạng khẩn cấp của riêng Tỉnh và thành phố Sendai thực thi từ ngày 18/3 cũng sẽ kéo dài đến ngày 11/5 .		

Đối tượng áp dụng	Địa bàn	Nội dung yêu cầu chủ yếu
Cư dân của tỉnh	Toàn tỉnh	Hạn chế ra khỏi nhà khi không có việc gấp, việc cần (đặc biệt ở địa bàn có tuyên bố tình trạng khẩn cấp), hạn chế các hoạt động đầu năm tài chính, hạn chế sử dụng dịch vụ ăn uống không triệt để thực hiện phòng tránh lây nhiễm, không đáp ứng yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh. Hạn chế các hành động có nguy cơ lây nhiễm cao (uống rượu tập thể ở công viên hay trên phố.v.v...)
Hoạt động, sự kiện	Toàn tỉnh	Điều chỉnh khai mạc (thu nhỏ tầng suất khai mạc, hạn chế số khách), tuân thủ hướng dẫn phòng dịch, thực hiện biện pháp truy vết.v.v...
Cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống	TP. Sendai	Rút ngắn thời gian kinh doanh: từ 5:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối. (Rượu các loại chỉ bán từ 11:00 giờ trưa đến 7:00 giờ tối.) Triệt để thực hiện phòng tránh lây nhiễm (khẩu trang khi tiệc tùng, vách ngăn phòng dịch, hạn chế sử dụng các thiết bị karaoke) v.v... ※ Trường hợp không đáp ứng yêu cầu trên mà không có lý do chính đáng sẽ bị cưỡng chế, phạt tiền (200 000JPY)
	Ngoài TP. Sendai	Rút ngắn thời gian kinh doanh các dịch vụ ăn uống có phục vụ rượu, có tiếp khách: từ 5:00 giờ sáng đến 9:00 giờ tối. Triệt để thực hiện phòng tránh lây nhiễm (khẩu trang khi tiệc tùng, vách ngăn phòng dịch, hạn chế sử dụng các thiết bị karaoke) v.v...
Cơ sở kinh doanh khác	TP. Sendai	Rút ngắn thời gian kinh doanh: từ 5:00 giờ sáng đến 8:00 giờ tối. Điều chỉnh số khách vào cơ sở • triệt để thực hiện phòng tránh lây nhiễm • tuân thủ hướng dẫn phòng dịch theo từng ngành nghề v.v...
Doanh nghiệp	Toàn tỉnh	Triệt để thực hiện phòng tránh lây nhiễm, hạn chế tổ chức các hoạt động đầu năm tài chính, giảm thiểu số nhân viên đi làm bằng cách thực hiện triệt để hình thức làm việc qua mạng telework (Đặc biệt hạn chế việc đi làm ở địa bàn có tuyên bố tình trạng khẩn cấp)
Đại học v.v...		Hạn chế tổ chức các hoạt động đầu năm tài chính, phòng tránh lây nhiễm nhưng phải đảm bảo cơ hội học tập đầy đủ, Hạn chế, thu nhỏ các hoạt động có nguy cơ lây nhiễm cao như các các hoạt động câu lạc bộ, hoạt động ngoại khóa. v.v...

【Yêu cầu đối với cư dân của tỉnh】 Nội dung yêu cầu ① cùng với việc áp dụng 「Biện pháp trọng điểm」

Bổ sung

Yêu cầu đối với cư dân của tỉnh (trên toàn địa bàn tỉnh)

- Hạn chế di chuyển, ra khỏi nhà khi không có việc gấp, việc cần bao gồm cả ban ngày. Khi đến những nơi gần nhà cũng nên tránh đám đông, chỗ không thông thoáng khí và tránh tiếp xúc gần với người khác.
- Hết sức tránh di chuyển qua lại tỉnh khác khi không có việc gấp việc cần, đặc biệt là khu vực đang tuyên bố tình trạng khẩn cấp v.v...(Tokyo và vùng phụ cận, tỉnh Aichi, tỉnh Ehime, tỉnh Okinawa)
- Đặc biệt hết sức tránh di chuyển trong giờ cao điểm hay đến nơi đông đúc.
- Trong trường hợp không cần thiết, không đến các cơ sở kinh doanh ăn uống sau khung giờ kinh doanh được yêu cầu rút ngắn. (Điều 31 chương 6 mục 2)
- Hạn chế sử dụng dịch vụ ăn uống không triệt để thực hiện phòng tránh lây nhiễm, không đáp ứng yêu cầu rút ngắn thời gian kinh doanh.
- Hạn chế tổ chức các hoạt động đầu năm tài chính (tiệc đón chào, chia tay, tiệc ra mắt thành viên mới, tiệc tri ân có ăn uống, hội ngắm hoa hanami v.v..)
- Hạn chế ăn uống nhậu nhẹt đông người trong thời gian dài. Đeo khẩu trang khi nói chuyện. Cần chú ý ngay cả khi không uống rượu.
- Tích cực hợp tác thực thi các biện pháp phòng ngừa lây nhiễm do các cơ sở kinh doanh ăn uống yêu cầu.
- Hạn chế các hành động có nguy cơ lây nhiễm cao như uống rượu tập thể ở công viên hay trên phố.